

## ตามรอย เนสซี .....ที่นกระเส ตำนานเจ้าสมุทร

นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2552

เนสซี (Nessie) สิ่งมีชีวิตลึกลับชนิดหนึ่งที่เชื่อว่า อาศัยอยู่ในทะเลสาบล็อก เนส แคว้นสกอตแลนด์ เชื่อว่ามีรูปร่างคล้ายเพลสิโอซอรัส (Plesiosaur) หรือ อีลาสโมซอรัส (Elasmosaurus) สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยในทะเลยุคเดียวกับไดโนเสาร์ มีผู้อยากจะเคยพบเห็นและมีรูปถ่ายมากมาย

โดยเอกสารแรกสุดที่กล่าวถึงเนสซี คือ บันทึกของบาทหลวงเซนต์โคลัมบา เมื่อราว 1,400 ปีที่แล้ว กล่าวถึงมังกรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ และตนเองก็เคยทำพิธีขับไล่มังกรตัวนี้ด้วย

ใน พ.ศ. 2476 (ค.ศ. 1933) ได้มีการตัดถนนผ่านทะเลสาบล็อก เนส จึงมีผู้พบเห็นเนสซีมากขึ้น โดยมีผู้อ้างว่า ขณะเขาขับซีทรูมเตอร์ไซด์นั้น เห็นเนสซีขึ้นมาบนบก ไผ่จากหนารถที่สองไปถูกตัว ทำให้เห็นว่าเนสซีมีรูปร่างคล้ายเพลสิโอซอรัส และต่อมาก็ได้มีผู้ถ่ายรูปไว้ได้มากมายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็เพียงเงาตะคุ่มๆ หรือคลื่นน้ำที่เคลื่อนไหวบนผิวน้ำเท่านั้น ต่อมา ทางมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมได้ทำการค้นหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยใช้เรือติดสัญญาณโซนาร์หลายลำแล่นไปบนผิวน้ำ เรียกว่า "ปฏิบัติการดีพสแกน" (Deepscan Operation) ปรากฏว่า โซนาร์ได้สะท้อนถึงเงาของวัตถุบางอย่างขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัวใต้น้ำ แต่บางคนคิดว่าอาจเป็นเพียงฝูงปลาธรรมดาๆ

เรื่องราวเกี่ยวกับเนสซีมีทั้งผู้ที่เชื่อ และผู้ที่ไม่เชื่อ โดยผู้ที่เชื่อ เชื่อว่าเนสซีอาจเป็นไดโนเสาร์ที่ยังหลงเหลืออยู่ โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ของทะเลสาบล็อก เนส ในยุคโบราณนั้นเคยเป็นทะเลมาก่อน ไดโนเสาร์ในสมัยนั้นอาจเข้ามาอยู่อาศัยจนสภาพของพื้นที่เปลี่ยนไป กลายเป็นพื้นที่ปิด และปราศจากสิ่งรบกวน สัตว์ที่อาศัยอยู่ในนี้จึงยังหลงเหลืออยู่ และมีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เขามาอาศัย ไม่เพียงเท่านั้นแหล่งน้ำหรือทะเลสาบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับล็อก เนส ที่อื่นๆ และบริเวณใกล้เคียงกันก็มีรายงานของสิ่งประหลาดที่คล้ายกับเนสซีด้วย ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เชื่อ เชื่อว่ารูปถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ได้นั้น อาจไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเนสซีเลย และทั้งหมดทำขึ้นก็เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ทะเลสาบแห่งนี้โด่งดังขึ้น โดยบางรูปเชื่อว่าเป็นเพียงหางของตัวนกที่กำลังดำน้ำ หรือเป็นขนไม้หรือวัสดุต่างๆ ที่กำลังลอยน้ำอยู่ ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีผู้ที่อ้างว่าถ่ายรูปเนสซีได้ รายหนึ่งเปิดเผยว่า แท้ที่จริงแล้วรูปถ่ายเนสซีนั้นเป็นเพียงเรื่องแหกตาที่ตนกับพ่อเลี้ยงสร้างขึ้นนั่นเอง

ทุกวันนี้ เรื่องราวของเนสซีก็ยังเป็นเรื่องลึกลับ ที่เป็นที่น่าสนใจของคนทั้งโลก มีผู้ไปสำรวจและศึกษามากมาย แต่ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดได้หลักฐานของเนสซีที่หนักแน่นสักราย อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงของเนสซียังสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลสกอตแลนด์และชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน หนังสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์ของออสเตรเลียรายงานว่า กอร์ดอน โฮล์มส์ พนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วัย 55 ปี จากเมืองซิปเลีย แควนยอร์กเซียร์ ประเทศอังกฤษ สามารถถ่ายภาพวิดีโอ ปรากฏลึกลับแห่งทะเลสาบลึกลับในสกอตแลนด์หรือที่เรียกกันว่า "เนสซี" ได้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายภาพเนสซีระบุว่า เป็นวิดีโอที่ดีที่สุดและเห็นชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยถ่ายได้

โฮล์มส์กล่าวว่า เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สีดำความยาวประมาณ 15 เมตร เคลื่อนที่ด้วยความเร็วราว 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในผืนน้ำ

ทะเลสาบลึกลับนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและตำนานที่เล่าขานกันมา เนื่องจากเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ และมีความลึกถึง 230 เมตร ซึ่งลึกกว่าทะเลเหนือเสียอีก

เอเดรียน ไซน นักชีววิทยา น้ำและนักถ่ายภาพเนสซีแห่งศูนย์ลึกลับเนส 2000 ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบลึกลับเนสในเมืองอินเวอร์เนสได้ดูวิดีโอดังกล่าวแล้วและจะทำการวิเคราะห์ในอีกไม่กี่เดือนนี้ เขากล่าวว่า วิดีโอนี้ค่อนข้างต่างจากชิ้นที่ผ่านๆ มาเนื่องจากโฮล์มส์ได้ถ่ายจากหลังบริเวณโดยรอบทะเลสาบด้วย นั้นหมายความว่า เป็นไปได้มากที่วิดีโอนี้จะเป็นการทำให้ขึ้นมา รวมทั้งในวิดีโอนี้สามารถเห็นโคดอนข้างชัดเจนถึงขนาดของเนสซีเมื่อเทียบกับจากหลังและความเร็วในการเคลื่อนไหว

ตำนานของเนสซีถูกบันทึกไว้เมื่อปี 1108 (ค.ศ.565) โดยนักบุญโคลัมบา หนึ่งในผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์นิกายเซิร์ช ออฟ สกอตแลนด์ แต่หลังจากที่ศิลาแพทย์รายหนึ่งสามารถถ่ายภาพของมันได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2477 ก็มีผู้อ้างว่าได้เคยเห็นเนสซีกว่า 4,000 ครั้ง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเริ่มมีผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องของเนสซีอย่างจริงจังมากขึ้น โดยมีการถกเถียงกันว่าเนสซีเป็นในสายพันธุ์ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อน เป็นปลานชนิดหนึ่งหรือเป็นไดโนเสาร์ชนิดสุดท้ายที่ยังคงเหลือรอดอยู่

อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนของสกอตแลนด์เองยังคงกังขาในเรื่องของเนสซีอยู่แต่วิดีโอล่าสุดนี้ก็ได้รับการออกอากาศในช่วงรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์บีบีซีของสกอตแลนด์

